



**Mr. Simon Farbenbloom** รองเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย  
และคณะผู้บริหารโรงเรียน จากเมือง Adelaide รัฐ South Australia  
เปิดการสัมมนาหัวข้อ "Learn, Lead and Succeed"  
เมื่อวันที่ 9 - 10 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ





## รางวัลครูดีเด่น สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 มีสุวรรณศิริ ผลประมุข ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 พร้อมด้วยมาสเตอร์ชจรพรรณ แก้วสุวรรณ ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยเข้ารับรางวัลในพิธีมอบ “รางวัลผู้ร่วมบริหารและครูดีเด่น ประจำปี 2554” จัดโดยสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมีภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และนายสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบรางวัล

ในโอกาสนี้ คณะภราดาและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับครูดีเด่นทั้งสองท่าน ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร



## ครูอัสสัมชัญรับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา 2554

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ครูโรงเรียนอัสสัมชัญจำนวน 5 ท่าน ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา 2554 ณ หอประชุมคุรุสภา ดำเนินโครงการโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง

เชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ โดยคุรุสภามีแนวคิดเปิดโอกาสให้สถานศึกษาในแต่ละสังกัดที่กระจายอยู่ทั่วประเทศดำเนินการคัดเลือกกันเอง พร้อมกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก ทำให้คุรุสภาได้แนวทางที่หลากหลายนำมาใช้ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ คุรุสภาได้กำหนดเกณฑ์กลางเพื่อให้ได้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรยกย่องในหลากหลายรูปแบบ และขยายผลในวงกว้างต่อไป โดยคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญที่ได้รับรางวัล ได้แก่ มิสัญชนก ปิ่นสลัก มีสุวรรณศิริ ผลประมุข และมิสกร คำทองสุข ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย มาสเตอร์วิริยะ เกตุแก้ว ครูผู้สอนวิชาดนตรีสากล และมิสณงลักษณ์ สีนิลแท้ ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์



## วัน พ. ฮีแลร์ รำลึก

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในกิจกรรมวัน พ. ฮีแลร์ รำลึก โดยมีตัวแทนนักเรียนอ่านชีวประวัติและบทสวดดีเจษฎาจารย์ พ. ฮีแลร์ ในโอกาสนี้ คณะภราดา คณะครู นักเรียน และพนักงาน ร่วมวางแจกันดอกไม้คารวะอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ พ. ฮีแลร์

เจษฎาจารย์ พ. ฮีแลร์ เกิดเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2424 ที่เมืองบัวเตียร์ ประเทศฝรั่งเศส ด้วยความศรัทธาในคริสต์ศาสนา ท่านจึงบรรพชาเป็นภราดา ในคณะเซนต์คาเบรียล ต่อมาใน พ.ศ. 2443 บาทหลวงเอมิล กอลมเบต์ เดินทางเยือนบ้านเกิดที่ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเสาะแสวงหาเจษฎาจารย์ ผู้มีความรู้ความสามารถมารับหน้าที่สืบสานงานวางรากฐานของโรงเรียนอัสสัมชัญต่อไป เจษฎาจารย์ พ. ฮีแลร์ ซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง 20 ปี ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะภราดา 5 ท่าน ที่จะมาปฏิบัติภารกิจนี้ นับตั้งแต่นั้นมา ก้าวแรกที่เจษฎาจารย์ พ. ฮีแลร์ ได้เหยียบบนผืนแผ่นดินไทย ท่านได้สร้างคุณูปการต่อโรงเรียนอัสสัมชัญไว้มากมาย ขณะเดียวกันท่านยังได้ศึกษาภาษาไทยจนมีความเชี่ยวชาญ สามารถประพันธ์ตำราเรียนภาษาไทย “ดรุณศึกษา” ไว้ให้นักเรียนไทยหัดเขียนอ่าน จนได้รับการยกย่องให้เป็น “ภราดานักปราชญ์แห่งอัสสัมชัญ” เจษฎาจารย์ พ. ฮีแลร์ ได้อุทิศตนทุ่มเทให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิต ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2511 สิริอายุ 87 ปี



## มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวครูและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 ภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ เป็นประธานมอบเงินจากน้ำใจชาวอัสสัมชัญช่วยเหลือครูและนักเรียนที่ประสบอุทกภัยจากการจัดงาน “AC Christmas Charity” โดยมียอดรายรับบริจาครวมทั้งสิ้น 3,622,195.- บาท ทั้งนี้ มีครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุทกภัยจำนวน 490 คน คณะครูจำนวน 160 คน และเจ้าหน้าที่จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 656 คน พร้อมทั้งมีพิธีมอบเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่ประสบภัยอีกครอบครัวละ 5,000.- บาท ณ ลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ พ. ฮีแลร์

นอกจากนี้ ในวันที่ 16 มกราคม 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ เป็นประธานมอบเงินจากการจัดงาน “AC Christmas Charity” ให้กับคณะครูแผนกประถมและมัธยม ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building



## กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับโทษภัยอันตรายของยาเสพติด โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการอ่านสารและคำขวัญจาก ขพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยคำขวัญวันเด็กในปีนี้เป็นคือ “สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี”

สำหรับกิจกรรมวันเด็กในช่วงบ่ายมีการแสดงโชว์ของสุนัขตำรวจในการค้นหาวัตถุระเบิดและยาเสพติด รวมถึงกิจกรรมเล่นเกมกับทีมงานดุริยางค์ทหารบก



## วันครูแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญจัดกิจกรรม “วันครูแห่งชาติ” กิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดม่วงแค เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับครูผู้ล่วงลับ นอกจากนี้ มีการจัดอบรมในหัวข้อ “จิตวิญญาณและคุณค่าของครู” โดยมีภราดาชุมพล ตีสุดจิต ภราดาอาวุโสของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร เพื่อสร้างจิตวิญญาณและการมองเห็นคุณค่าในตนเองของวิชาชีพครู ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003

ภายหลังจบการอบรม มีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555 และวันครูแห่งชาติ โดยมีภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมงานพร้อมด้วยคณะภราดา ในโอกาสนี้ผู้แทนผู้ปกครองในแต่ละระดับชั้นร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้คณะครู ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building





## การสัมมนาหัวข้อ

# “Learn, Lead and Succeed”

เมื่อวันที่ 9 - 10 มกราคม 2555 Mr. Simon Farbenbloom รองเอกอัครราชทูต (Deputy Head of Mission) จากสถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาในหัวข้อ “Learn, Lead and Succeed” จัดโดยโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ Austrade (Australian Trade Commission) สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เพื่อสานความสัมพันธ์ที่ดีทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ 60 ปี ไทย-ออสเตรเลีย และเปิดโลกทัศน์ทางด้านการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ โดยมีภราดาอาพันธ์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003

การจัดสัมมนาดังนี้ถือเป็นความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย โดยมีคณะผู้อำนวยการจากโรงเรียนของรัฐและเอกชนระดับชั้นนำ 5 โรงเรียน จากเมือง Adelaide รัฐ South Australia ได้แก่ Mr. Kevin Tutt (Principal, Prince Alfred College), Ms. Elizabeth (Liz) Schneyder (Principal, Henley Beach High School), Ms. Susan Hyde (Principal, Australian Science and Mathematics School), Mr. Brett Darcy (Principal, Rose Park Primary School), และ Ms. Anita Zocchi (Principal, Adelaide High School) เป็นวิทยากร โดยมีสาระเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและกำหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารงานโรงเรียนเอกชนและรัฐบาล ในครั้งนี้มีคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมด้วยผู้ร่วมบริหาร และคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญรวม 120 ท่าน เข้ารับการสัมมนา



## พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนโครงการ อสช.

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ภราดาอาพันธ์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโครงการ อสช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 143 คน รวมเป็นเงินทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 2,366,000.- บาท โดยนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 38 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 14 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จำนวน 29 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 31 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวน 31 คน โดยนักเรียนที่ได้รับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนสะสม 3.50 ขึ้นไป



## นักเรียนชมรม NETAC ผ่านการสอบเกียรตินิยมขั้นต้นด้านถ่ายภาพ

ขอแสดงความยินดีกับนายตฤตย์ วิเศษฤทธิ (44655) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นักเรียนชมรม NETAC ที่ผ่านการสอบเกียรตินิยมขั้นต้นด้านถ่ายภาพ LBPS (Licentiate of The Bangkok Photographic Society) ของสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพฯ ในการสอบเกียรตินิยมขั้นต้นนี้ผู้สอบต้องแสดงถึงการมีทักษะพื้นฐานที่ดีในการควบคุมกล้อง การจัดองค์ประกอบภาพ และการนำเสนอผลงาน โดยนักเรียนที่ผ่านการสอบได้เข้ารับรางวัลประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 28 มกราคม 2555 ณ ลานโถงลิฟต์แก้ว จามจุรีสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีมาสเตอร์โสภณ สกุลเรือง เป็นครูที่ปรึกษา





## ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 (สวท.)

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) และคณะกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 - 29 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมามีผลการคัดเลือกปรากฏว่านักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมครั้งที่ 2 วิชาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม - 5 เมษายน 2555 และวันที่ 17 - 28 เมษายน 2555 ได้แก่ นายวรวิทย์ โคมะจารัตน์ (43632) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นักเรียนโครงการอัสสัมชัญส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สู่ระดับชาติ (อสช.)



## การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 1”

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ : “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 1” ให้กับนักเรียนแผนการเรียน Gifted ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โดยมีทีมงานของบริษัท นานามีบีคัส อินโนเวชั่น จำกัด เป็นคณะวิทยากร กิจกรรมประกอบด้วย การทดลองและการประดิษฐ์ผลงานเกี่ยวกับบรรยากาศด้านฟิสิกส์เบื้องต้น การแข่งขันประดิษฐ์ปี๋น้อดลม และการทดลองวิทยาศาสตร์ เป็นต้น



## พิธีมอบรางวัลการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ “ACOPC” ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมกับชมรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิกโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในงาน Assumption College Online Programming Competition (ACOPC) ครั้งที่ 1 โดยมีภราดาอาพันธ์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building

ผลการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1. ทีม APSP จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. ทีม Incubator จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3. ทีมกออยู่ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
4. ทีม DS\_A2P จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ และ ทีม We're Gay! จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลชมเชย





## Open House หลักสูตร Gifted มัธยมต้น

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2555 ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรม Open House หลักสูตรและการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร Gifted สำหรับผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีภราดาอาพันธ์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในโอกาสนี้มีสฤฎาดี เหลี้ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ แนะนำโครงสร้างหลักสูตร Gifted จากนั้นมีการเสวนาในหัวข้อ “การเรียนหลักสูตร Gifted ” โดยมีครูที่ปรึกษาหลักสูตร ผู้แทนผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร Gifted ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003

## Open House หลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555 ภราดาอาพันธ์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในงาน Open House หลักสูตรและการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคเช้าเป็นการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อาทิ การแนะนำหลักสูตร Bell หลักสูตรวิทยาศาสตร์ เป็นต้น สำหรับในภาคบ่ายเป็นการแนะนำหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำหนดเปิด 7 แผนการเรียน ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแนะนำการศึกษา และนิทรรศการผลงานของนักเรียนมากมาย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเยี่ยมชมสถานที่ที่สำคัญต่างๆ ของโรงเรียน







## พิธีรับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ 3

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555 งานลูกเสือจัดพิธีรับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ 3 ประจำปี 2554 ให้กับลูกเสืออัสสัมชัญจำนวน 18 นาย ที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในฐานะที่ประพฤติตนเป็นลูกเสือที่ดีสมควรเป็นตัวอย่างแก่ลูกเสืออื่นๆ ตลอดจนบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น และช่วยเหลือบิดามารดาหรือผู้ปกครองในกิจการต่างๆ เป็นอย่างดีโดยสม่ำเสมอ โดยมีภราดาอาพันธ์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ ภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และผู้กำกับลูกเสือ ร่วมแสดงความยินดี ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าคุณคาร์มีย์ ฟ. ซีแลร์



## คัดเลือกประธานเชียร์และแปรอักษร ปีการศึกษา 2555 (AC รุ่น 128)

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 ชมรมเชียร์และแปรอักษรจัดการคัดเลือกประธานคณะกรรมการเชียร์และแปรอักษร ประจำปีการศึกษา 2555 โดยประธานคณะกรรมการเชียร์และแปรอักษรมีภาระงานเกี่ยวกับการดูแลชมรมเชียร์และแปรอักษรในงานจตุรมิตรสามัคคี ซึ่งกำหนดจัดในเดือนพฤศจิกายน 2555 ผลการคัดเลือกประธานเชียร์คนใหม่ คือ นายวรมธ ศรีวรากุลกิจ (44859) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ณ สนามบาสเกตบอล อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building

## รางวัลบุคคลดีเด่น โครงการ AC Person of the year 2011

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 ภราดาอาพันธ์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ เป็นประธานมอบรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2554 จากโครงการ AC Person of the year 2011 จัดโดยคณะกรรมการสภานักเรียน โดยมีคณะครูที่ได้รับเกียรติเสนอชื่อรับรางวัลจำนวน 10 คน ได้แก่ มิสสุภา พร้อมมสภิตย์ มาสเตอร์อาร์ณีย์ โพธิ์ฮะ มิสปรานอม ฉัตรโชคไพศาล มิสศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยนต์ มาสเตอร์ศิริ บัณฑิต มาสเตอร์ณรงค์ วีระประจักษ์ มิสวรรณศิริ ผลประมุข มาสเตอร์จารึก แจ้งเจริญ มิสเสาวนีย์ กำเนิดงาม และมิสวิมลรัตน์ มากทรัพย์ นอกจากนี้ ทางโครงการยังได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกอีกจำนวน 10 คน ณ ลานใต้อาคารอัสสัมชัญ 2003





## ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M. 6

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 งานแนะแนวจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M. 6 ในโอกาสที่กำลังจะสำเร็จหลักสูตรการศึกษา ภายในงานมีพิธีสักการะบาทหลวงเอมิล กอลมเบต์ ผู้สถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ ณ ลานอนุสาวรีย์บาทหลวงกอลมเบต์ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ รำลึกพระคุณครูอาจารย์ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 ภายหลังจบพิธีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมร้องเพลงสตูดิโออัสสัมชัญ และบวงสรวงอัสสัมชัญ บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและสามัคคีระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง





## ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554

เมื่อวันที่ 8 - 10 มกราคม 2555 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เสริมสร้างความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการฝึกเป็นนักศึกษาวิชาทหารต่อไป อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการอยู่ร่วมกัน โดยมีคณะครูฝึกทหารและผู้นำการลูกเสือจากโรงเรียนอัสสัมชัญเป็นวิทยากร ณ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา



## ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ EP-M. 1 ปีการศึกษา 2554

เมื่อวันที่ 26 - 27 มกราคม 2555 คณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ EP-M. 1 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อฝึกทักษะในด้านการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม ความสามัคคี ความเสียสละ และการกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมการฝึกประกอบด้วย กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมเดินทางไกล และกิจกรรมแคมป์ไฟ ในกิจกรรมครั้งนี้เน้นให้นักเรียนสามารถผลิตเรือแพเพื่อให้สามารถเอาตัวรอดและช่วยเหลือผู้อื่นหากเกิดอุทกภัย ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงต่อไป





## บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสปีมหามงคล 84 พรรษา มหาราช

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในครั้งนี้มีผู้ปกครองจากเครือข่ายจตุรมิติรสมาคมฯ เข้าร่วมบริจาคโลหิตด้วย ณ ห้อง Prefunction ชั้น 6 อาคารอัสสัมชัญ 2003



## เยี่ยมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโครงการอัสสัมชัญส่งเสริมผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สู่ระดับชาติ (อสช.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็น ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาด้านจิตอาสาของนักเรียน





## นักกีฬาเทเบิลเทนนิสชายดีเด่น

นายธนพล สันติวัฒนธรรม (48918) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 เข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสในกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 “อุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 23 - 31 มกราคม 2555 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในนามเขต 10 กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน นายธนพล สันติวัฒนธรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทชายคู่ และทีมชาย และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทชายเดี่ยว นอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น “นักกีฬาดีเด่นชาย (เทเบิลเทนนิส)” จากการแข่งขัน “อุบลราชธานีเกมส์” ชาวอัสสัมชัญขอแสดงความยินดีกับความประสบความสำเร็จของนักกีฬาคนเก่ง

## พิธีมอบเหรียญรางวัล และบรรยากาศการแข่งขันกีฬาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2554

วันที่ 20 มกราคม 2555 งานกีฬาจัดพิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2554 โดยได้รับเกียรติจาก มาสเตอร์ณรงค์ วีระประจักษ์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้มอบเหรียญทอง มาสเตอร์ธงไชย मुखพันธ์ เป็นผู้มอบเหรียญเงิน และมาสเตอร์มนตรี มากรักษา เป็นผู้มอบเหรียญทองแดง จากนั้นมีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมช้างบ้านกับทีมช้างเผือก ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนอัสสัมชัญ





## โรงเรียนอัสสัมชัญ

### เปิดคลินิกบาสเกตบอลสอนน้อง

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับโรงเรียน 7 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน “อัสสัมชัญ บาสเกตบอล อินวิเตชั่น 2011” ประกอบด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนวัดสุทธิวราธรรม โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย โรงเรียนเซนต์ดอมินิก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ และโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เปิดคลินิกบาสเกตบอลให้กับน้องๆ จำนวน 80 คน จาก 8 โรงเรียนใกล้เคียงโครงการอัสสัมชัญ แคมป์ส พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการเล่นบาสเกตบอลอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งแบ่งปันสื่อกีฬา อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากชมรมบาสเกตบอลผู้ปกครองอัสสัมชัญ บริษัท โรงงานสยามบอลล์ สปอร์ต จำกัด และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดคลินิกและมอบอุปกรณ์กีฬา พร้อมด้วยภราดาพิสุตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการโครงการนักกีฬาข้างเผือก เข้าร่วมกิจกรรม ณ สปอร์ตอารีน่า โซนกีฬา ภายในโครงการอัสสัมชัญ แคมป์ส พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับคลินิกบาสเกตบอลที่จัดขึ้นเป็นการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ของกีฬาบาสเกตบอล แบ่งออกเป็น 5 ฐาน ฐานที่ 1 ฝึกทักษะการเคลื่อนไหว ฐานที่ 2 ฝึกทักษะการเลี้ยงบอล ฐานที่ 3 ฝึกทักษะการส่งบอล ฐานที่ 4 ฝึกทักษะการยิงประตู และ ฐานที่ 5 ฝึกทักษะการเล่น 1 : 1





# ผลการแข่งขันบาสเกตบอล

## อินวิเตชัน 2011

การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ในรายการ “อัสสัมชัญบาสเกตบอลอินวิเตชัน 2011” โอกาสฉลอง 110 ปี ภารดาตณะเซนต์คาเบรียล 5 ท่านแรกเดินทางมารับภารกิจทางด้านการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งด้วยประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พร้อมทุนการศึกษา 100,000.- บาท การแข่งขันรอบแรกนัดสุดท้าย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555 มีผลการแข่งขันดังนี้

คู่แรก โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 49-20 คะแนน

คู่ที่ 2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ชนะ โรงเรียนไทรมิตรวิทยาลัย 46-45 คะแนน

คู่ที่ 3 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ชนะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 48-44 คะแนน

คู่ที่ 4 โรงเรียนนวมวิทย์วิทยาลัย ชนะ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 39-30 คะแนน

สำหรับพิธีปิดการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร



## เตรียมความพร้อมทีมฟุตบอลเยาวชน 15 ปี “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ท พรีเมียร์ คัพ 2012”

ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ นำโดยมาสเตอร์โอภาส ธีระศักดิ์ และ มาสเตอร์เชียวชาญ แพรชุนทด จับมือร่วมกับโรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย เพื่อเตรียมทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุ 15 ปี รายการ “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ท พรีเมียร์ คัพ 2012” โดยนัดแรกได้มีโอกาสอุ่นเครื่องกับ ทีมเยาวชนทีมชาติ ชุด U14 ปี ณ สนาม เดอะ แพค สปอร์ต เซ็นเตอร์ ถนนกาญจนาภิเษก-พระราม 2 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 ผลการอุ่นเครื่อง ทีมอัสสัมชัญ-พัทธยาอรุโณทัยพ่ายไป 2-1 ประตู



## คณะผู้ฝึกสอนเยี่ยมสโมสร บางกอกกล๊าส เอฟซี

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 มาสเตอร์โอภาส ธีระศักดิ์ มาสเตอร์เชียวชาญ แพรชุนทด และมาสเตอร์โสภณ สกฏเรือง ในนามของโครงการนักกีฬาข้างเผือกโรงเรียนอัสสัมชัญ เดินทางเข้าพบนายศุภสิน ลีลาฤทธิ์ รองประธานสโมสร บางกอกกล๊าส เอฟซี/ผู้จัดการทีม และนายสุรชัย จตุรภัทรพงศ์ ผู้ฝึกสอนประจำทีมบางกอกกล๊าส เอฟซี ณ บริษัท บีจีเอฟซี สปอร์ต จำกัด อาคารไอเซ็นทาวเวอร์ 1 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อปรึกษาหารือและขอคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำทีมฟุตบอลให้ประสบความสำเร็จต่อทีมฟุตบอลโครงการข้างเผือกโรงเรียนอัสสัมชัญ

## รางวัลชนะเลิศรายการ “อินเตอร์เนชั่นแนล ยูธ ยู-14 ฟุตบอล อินวิเตชัน ทัวร์นาเมนต์ 2012”

โรงเรียนอัสสัมชัญขอแสดงความยินดีกับนายธาวิณ มหจินดาวงศ์ (46001) ชั้น EP-M. 2/4 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย ชุด U14 ปี สู้ศึกรายการ “อินเตอร์เนชั่นแนล ยูธ ยู-14 ฟุตบอล อินวิเตชัน ทัวร์นาเมนต์ 2012” ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2555 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมี 4 ประเทศร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย ฮ่องกง ไทย จีน และสิงคโปร์ ผลการแข่งขัน ทีมฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย ชุด U14 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผลงานชนะรวด 3 นัด คือ ชนะสิงคโปร์ 2-0 ประตู ชนะจีน 22-0 ประตู และชนะฮ่องกง 5-0 ประตู (ธาวิณ มหจินดาวงศ์ เป็นผู้ทำประตูที่ 2 ของทีมไทยได้ในนาทีที่ 48)







## อวยพรปีใหม่ 2555

### คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 ภราดาอาพันธ์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย มาสเตอร์อาสา มรพงษ์ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ และมิสจันทนีย์ ทรงเสียงชัย หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน แผนกประถม เข้าอวยพรนายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555 ณ สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 มาสเตอร์อาสา มรพงษ์ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ พร้อมด้วยมิสศิริพร สุระสรรงค์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน เข้าอวยพรนางเกตุร บัญสนอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน (สช.) ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555 ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 มาสเตอร์อาสา มรพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ พร้อมด้วยมิสอรนิสา มิตรประสิทธิ์ เข้าอวยพรนายสังต์ จันลา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 มาสเตอร์สุทิน นิติวฒนานนท์ ผู้ช่วยหัวหน้า ฝ่ายกิจการนักเรียน และมาสเตอร์สุอรุณ แก้วพรม ครูฝ่ายกิจการนักเรียน เข้าอวยพร เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางรัก และสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555 และเพื่อเป็นการขอบคุณที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้การช่วยเหลือ ดูแลนักเรียนทั้งในด้านการจราจรและการดูแลความปลอดภัยให้นักเรียนด้วยดีเสมอมา





## มอบพจนานุกรมไทย-จีนให้กับห้องสมุด

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 นายพงษ์มิตร เข็มวิริยะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตั้งไท้ฮั่วเฮง จำกัด มอบพจนานุกรมไทย-จีน ให้กับห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าเพื่อการศึกษา โดยมีภราดาอาพันธ์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ และ มิสวไลรัตน์ สิงห์ภาณุพงศ์ หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building



## ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง จตุรมิตรสามัคคี

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จตุรมิตร ประกอบด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งมอบรางวัลการประกวดโลโก้เครือข่ายผู้ปกครองจตุรมิตรสามัคคีให้แก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building

## มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เทคโนโลยีให้มูลนิธิสวนแก้ว

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 มาสเตอร์อาสา มรพงษ์ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ให้แก่มูลนิธิสวนแก้ว ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ของวัดสวนแก้วต่อไป โดยดำเนินการส่งมอบ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนอัสสัมชัญ ชั้น M 1 อาคารอัสสัมชัญ 2003





## สอบวัดความรู้ครูผู้สอนตำรากลาง 5 รายวิชา ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยจัดทดสอบวัดความรู้ครูผู้สอนตำรากลาง 5 รายวิชาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้แก่ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ ในหัวข้อมรดกการศึกษาคุณภาพเซนต์คาเบรียล และความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาตามประกาศมูลนิธิฯ 1/2554 ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โดยมีคณะครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเข้ารับการทดสอบ



## คณะผู้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจากโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน 2554 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจากโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน 2554 (Energy Mind Award 2011) นำโดย ดร.ศันสนีย์ กิรติวิริยาภรณ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายกิตติศักดิ์ สวงโท เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินฝ่ายโครงการฯ และนางสาวรุ่งตะวัน เกิดโกลา เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินและประสานโครงการฯ เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building





## การประกวดแต่งเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2554

ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดประกวดการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยมี Mr. Michael Miner ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น EP-M. 5 เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นเวทีสำหรับการแสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประกวดคือ เนื้อเรื่องจะต้องเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ มีตัวละครอย่างน้อย 2 ตัว ดำเนินเรื่องอย่างสมเหตุสมผล มีบทนำ เนื้อเรื่อง บทสรุป และมีความยาว 2 - 3 หน้า ซึ่งนักเรียนที่ชนะการประกวดการแต่งเรื่องสั้นภาษาอังกฤษมีดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ	: เด็กชายธนพนธ์ ว่องวีรวัฒน์กุล (45226)	ชั้น EP-M. 3/1 เรื่อง Connecting Puzzles, Fixing Hearts
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	: เด็กชายธาวิณ ตั้งศิริวานิช (46820)	ชั้น EP-M. 1/2 เรื่อง Fighting Against Mara
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2	: เด็กชายกัมณัญญ์ วารีเกษม (45300)	ชั้น EP-M. 3/4 เรื่อง Tale of the Ponies

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ	: นายสิริราษฎร์ สิทธิสาริบุตร (45003)	ชั้น EP-M. 4/1 เรื่อง Always Besides Me
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	: นายภัทรพงศ์ ภูริปัญญา (43540)	ชั้น EP-M. 6/2 เรื่อง A Day
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2	: นายธนโชติ สุขสวัสดิ์ (44996)	ชั้น EP-M. 4/3 เรื่อง A Boy's Dream

## เรียนภาษาอังกฤษผ่านแผนภูมิ (Graph Unit)

นักเรียนระดับชั้น EP-M. 4/1 และ EP-M. 4/2 ได้เรียนรู้วิธีการเขียนแผนภูมิ รวมทั้งคำศัพท์ทั่วไป และการสรุปสาระสำคัญในแต่ละย่อหน้า ในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียนของ Ms. Jocelyn Marshall

ในกิจกรรมนี้นักเรียนต้องสร้างแผนภูมิ 3 มิติ โดยการจัดกลุ่มย่อย การเลือกคำถาม การรวบรวมข้อมูล และการเลือกกลุ่มข้อมูลเพื่อสร้างแผนภูมิ 3 มิติ ซึ่งนักเรียนสามารถใช้ข้อมูลดิบจากแหล่งข้อมูลใดก็ได้ตามความสนใจ เมื่อสร้างแผนภูมิแล้ว ให้นักเรียนนำเสนอแผนภูมิในกลุ่มย่อย โดยมีคำบรรยายแผนภูมิทั้งหมด 3 ย่อหน้า ประกอบด้วย เหตุผลที่เลือกหัวข้อนี้มานำเสนอ การเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูลดิบที่เลือกมา ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำกิจกรรม และการสรุปข้อมูลหน่วยแผนภูมิที่นักเรียนสร้างขึ้น



การเรียนรู้เรื่องหน่วยแผนภูมิไม่เพียงแต่จะช่วยฝึกฝนประสิทธิภาพในด้านทักษะการเขียน และการเรียนรู้วิธีสร้างคำศัพท์เท่านั้น ยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อการสอบ IELTS (International English Language Testing System) และการสอบ TOEFL (The Test of English as a Foreign Language) ซึ่งเป็นการทดสอบตามมาตรฐานสากลตามที่นักเรียน EP-M. 6 ทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบ



## การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2

ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Year 4) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Year 7) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Year 10) ประจำปีการศึกษา 2555 โดยจัดการทดสอบเป็น 2 รอบ คือ รอบนักเรียนภายนอก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 มกราคม 2555 ณ อาคาร The Trinity โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร และรอบนักเรียนอัสสัมชัญ ในวันที่ 21 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร



## โครงการส่งต่อความรักจากวัยรุ่นสู่วัยเก่า

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในนามกลุ่มระนาดเอก โดยการนำของนายรุ่งโรจน์ สุวรรณสิขณห์ อัสสัมชนิกร EP รุ่น 1 ร่วมกับมิสอรพรรณนัท ทอดสนิท ครูฝ่ายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมพิเศษ EP โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดสัมมนาเรื่อง “โครงการส่งต่อความรักจากวัยรุ่นสู่วัยเก่า” ให้กับนักเรียน EP-M. 4/1 - 4/3 ที่ห้อง Conference EP ชั้น 1 อาคารกอลมเบตต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มวัยรุ่นกับกลุ่มผู้สูงอายุ ให้เยาวชนไทยหันมาใส่ใจดูแลปู่ย่า ตายาย และผู้อาวุโสให้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค และโครงการส่งต่อความรักจากวัยรุ่นสู่วัยเก่าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมทั้งมีการประกวดภาพถ่าย “ครอบครัวสุขสันต์แบ่งปันด้วยรัก กิจกรรมมือนี้ฝีมือหลาน” ในการสัมมนาครั้งนี้



## การตรวจความพร้อมอาคารเรียน โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 นายสังัด จันลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พร้อมคณะ ตรวจติดตามการขอใช้อาคารเรียน และจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ พร้อมทั้งรับรองการใช้ อาคารสำหรับการจัดการเรียนการสอน ณ โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ ภราดาพิสุทธิ์ วาปีโส รองผู้อำนวยการ/ หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยคณะวิศวกร และฝ่ายนิติกรของโรงเรียนให้การต้อนรับและชี้แจงความเป็นมา พร้อมรายละเอียดของโครงการ







## ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2

ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา การก่อสร้างอาคารเรียนระดับมัธยม (Regina Coeli) มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก มีการตกแต่งภายในอาคารเรียนในส่วนพื้นที่บริเวณนั่งเล่น มีการทำทราย์ล่างสำหรับงานตกแต่งรายละเอียดภายใน รวมถึงมีการทาสีและแต่งผิวผนังฝ้าเพดานในส่วนโถงทางเดิน ในห้องเรียน และห้องสำนักงานต่างๆ มีการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้น 3 และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ห้องเรียน ชั้น 2 และชั้น 4 และมีการติดตั้งดวงโคมแสงสว่างในห้องรับรองชั้น 1 พร้อมทั้งมีการเช็ดทำความสะอาดอะลูมิเนียมราวกันตก

ในส่วนการก่อสร้างอาคารเรียนระดับประถม (Ave Maria) มีการทาสีและแต่งผิวผนังภายนอกอาคาร งานฉาบผนังแต่งผิวฝ้าเพดาน ห้องเรียน และบริเวณโถงทางเดิน งานเทคอนกรีตพื้นหินขัดบริเวณโถงทางเดินชั้น 1 และงานติดตั้งแผ่นฝ้าห้องปฐมพยาบาล ชั้น 1

สำหรับงานภายนอกอาคารเรียนนั้นมีการปูแผ่นพื้นลานพลาซ่ากลาง งานเทคอนกรีตฝารางบริเวณหน้าอาคารเรียนแผนกมัธยมศึกษา ลงทราย์ถมบดอัดสนามฟุตบอล และการติดตั้งขอบทางเดินเท้า

ในส่วนของการก่อสร้างบ้านพักครูลูกเสือ มีการฉาบผนังชั้น 1 และติดตั้งโครงเหล็กหลังคาอาคารบ้านพักครูแบบ Type A มีการก่อผนังและทำเสาเอ็นทับหลังอาคารแบบ Type B และการติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาลห้องน้ำลูกเสือ สำหรับการก่อสร้างหอพักนักกีฬา มีการตัดเสาเข็ม Footing และเปิดหน้าดินเพื่อปรับระดับเทคอนกรีต



“...ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็ก เพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบาก ไปประสบอุปสรรคใดๆ ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้ เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไร ก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้ แต่ถ้ามีความรู้ มีอริยาศยที่ดี และมีความเข้มแข็งในกาย ในใจ ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ นั้นได้ ความเข้มแข็งในใจนั้น หมายความว่า ไม่ท้อถอย และไม่เกิดอารมณ์มากำให้โกรธ อารมณ์นั้นก็คือ ความโกรธ ความอุนเฉียว ความน้อยใจ ทั้งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คิดไม่ออก...”

พระบรมราชาไชวาก พระราชทานแก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนราชวินิต  
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2518



## คณะครูศูนย์วิทยบริการศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 คณะครูจากศูนย์วิทยบริการและสื่อการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญ จำนวน 4 คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งเข้ารับการอบรมในหัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีในห้องสมุดโรงเรียน” โดยมีอาจารย์เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ นักพัฒนาระบบห้องสมุด โครงการศูนย์ความรู้ก็ได้ เป็นวิทยากร



## กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครั้งที่ 16 ภาคเรียนที่ 2/2554

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ศูนย์วิทยบริการและสื่อการสอนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “ผจญภัย...กับการอ่าน” เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ และฝึกการใช้สมาธิในการอ่านคำหรือประโยคภาษาไทย พร้อมทั้งได้รับความสนุกสนานและรับของขวัญรางวัลมากมายจากกิจกรรมครั้งนี้ ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building



### โรงเรียนอัสสัมชัญ

26 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ : 0-2630-7111-25 โทรสาร : 0-2237-7769  
<http://www.assumption.ac.th>

### คณะผู้จัดทำ

#### ที่ปรึกษา

ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ  
ภราดาพิสุทธิ์ วาปีโส  
ภราดาทินกร บุญสว่าง

#### บรรณาธิการบริหาร

มาสเตอร์อาสา มรพงษ์

#### บรรณาธิการ

มาสเตอร์บันลือ จินดาศรี

#### กองบรรณาธิการ

มาสเตอร์ประดิษฐ์ ชัยปรีชา

มิสทรงลักษณ์ สีนิลแท้

มิสศิริรัตน์ ศรีชัยยงค์

มิสวิไลรัตน์ สิงหนามหงส์

มิสอรนนิสา มิตรประสิทธิ์

มิสธนงศลักษณ์ แซ่ลิ้ม

มิสชนากานต์ ศรีชมภู

มิสบุศรินทร์ ตั้งถาวรสกุล

มาสเตอร์วิชัย ยงวานิชจิต

มาสเตอร์คมกฤษ รัตตะมณี

มาสเตอร์ประเสริฐ สวัสดิ์มงคล

มาสเตอร์โสภณ สกุลเรือง

#### ถ่ายภาพ

มาสเตอร์กฤษสิทธิ์ ร่มไม้

มาสเตอร์วิชัย ขาววิทยากุล

มิสชฎาภรณ์ แก้วเหลี่ยม

มาสเตอร์ประยุทธ น้อยแก้ว

มาสเตอร์ประจวบ ภาลุน

มาสเตอร์วิริยะ เกตุแก้ว

มาสเตอร์ดิสรณ์ กسابสัน

มิสสุปรียา เอกอินทร์

#### พิสูจน์อักษร

มิสมนตรา พานิชยิ่ง

มาสเตอร์เสกสรรค์ นิลสุวรรณโฆษิต

#### รูปเล่ม

มิสศรียา ศรีจันทร์โพธิ์คุณ

มาสเตอร์สมโภช โพธิ์สินสมวงศ์